



## **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỀU TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ**

Thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, thời gian qua, Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người bệnh, người nhà bệnh nhân. Nhờ vậy khuôn viên Bệnh viện luôn sạch sẽ, thoáng mát; tình trạng hút thuốc trong bệnh viện của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, cán bộ nhân viên trong bệnh viện không những thực hiện nghiêm túc mà còn là những tuyên truyền viên tích cực tư vấn giám sát, nhắc nhở, cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không hút thuốc để bảo vệ sức khỏe.



Ở nhiều nơi trong khuôn viên bệnh viện như: Khu vực Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực & chống độc, khu vực các khoa điều trị nội trú... đều có đặt rất nhiều biển cấm hút thuốc lá để nhắc nhở người dân cũng như nhân viên y tế không được hút thuốc tại bệnh viện, góp phần giữ gìn môi trường trong lành tại bệnh viện.



Đối với cán bộ công nhân viên chức của đơn vị, Bệnh viện đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến về tác hại của thuốc lá cho từng khoa, phòng nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về tác hại của thuốc lá tới sức khoẻ và kinh tế gia đình. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào không hút thuốc lá trong Bệnh viện; Phân công cụ thể cho từng cán bộ chịu trách nhiệm làm công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho bệnh nhân trong các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh. Ngoài việc được khám chữa bệnh và chăm sóc chu đáo, các bệnh nhân còn được tìm hiểu, tư vấn, hướng dẫn về tác hại cũng như cách cai thuốc lá để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.



Đặc biệt, để mọi đối tượng ra vào bệnh viện đều hiểu rõ và thay đổi hành vi, thói quen và không hút thuốc lá, Bệnh viện còn treo các panô, áp phích, gắn các biển báo, nội quy cấm hút thuốc lá ở dọc các hành lang, cửa ra vào, những nơi đi lại trong Bệnh viện để mọi người dễ nhìn thấy. Đồng thời, mở hòm thư góp ý nhằm tuyên truyền, nhắc nhở kịp thời mọi người để giữ gìn môi trường Bệnh viện trong lành, bảo vệ sức khoẻ cho mọi người... Thông qua các hình thức tuyên truyền của Bệnh viện nên nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã dần hiểu, tự giác chấp hành quy định không hút thuốc lá.



HÃY DỪNG LẠI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN



*Ngày thế giới*  
NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ

*Vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu*

Để thực hiện tốt công tác này, Tổ truyền thông giáo dục sức khỏe đã thực hiện công tác tuyên truyền. Trong thời gian tới, Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn Bệnh viện, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên và bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân thực hiện tốt phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, để có một môi trường Xanh – sạch – đẹp và không khói thuốc thì không những đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của không những BVĐK Nam Liên Chiểu, của Ngành Y tế mà còn rất cần có sự quyết tâm tham gia của toàn xã hội, cuộc chiến chống lại tác hại của thuốc lá là cuộc chiến quyết liệt và bền bỉ. Nó đòi hỏi sự quyết tâm và trách nhiệm của mọi lực lượng chức năng và ý thức tự giác của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng ngôi nhà chung không khói thuốc./.